



ข่าวธนาคารแห่งประเทศไทย

สำนักงานภาคเหนือ

โทร. 0-5393-1216 โทรสาร 0-5322-4171 www.bot.or.th

ฉบับที่ 11 /2554

เรื่อง แลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือเดือนสิงหาคม 2554

ภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือเดือนสิงหาคม 2554 ชะลอลงจากเดือนก่อน ตามการลดลงในภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรมการผลิต การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน ขณะที่ภาคการท่องเที่ยวปรับตัวดีขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อน และภาคการค้าขยายตัวใกล้เคียงกับเดือนก่อนหน้า ส่วนภาคการส่งออกและการใช้จ่ายภาครัฐขยายตัวดี ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจแรงกดดันด้านราคายังสูงขึ้นต่อเนื่อง การว่างงานทรงตัวในระดับต่ำ ส่วนเงินฝากและเงินให้สินเชื่อขยายตัวดีต่อเนื่อง

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือ มีดังนี้

อุปสงค์ภายในประเทศปรับตัวลดลง โดย**ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน**ลดลงร้อยละ 1.6 จากระยะเดียวกันปีก่อน ผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยโดยเฉพาะจังหวัดในเขตภาคเหนือตอนล่าง อย่างไรก็ตาม เครื่องใช้หมวดยานยนต์และการบริโภคสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวันยังขยายตัว **ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน**ลดลงร้อยละ 6.9 ตามการชะลอตัวของงานก่อสร้าง เนื่องจากภาวะฝนตกต่อเนื่องและปัญหาอุทกภัย แต่มีสัญญาณดีขึ้นจากปริมาณการจำหน่ายวัสดุก่อสร้างเพื่อเตรียมการฟื้นฟูสภาพหลังน้ำลด สำหรับการ**เบิกจ่ายงบประมาณของภาครัฐ**ขยายตัวร้อยละ 33.4 ทั้งงบประจำและงบลงทุนตามการเร่งเบิกจ่ายหมวดที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เนื่องจากใกล้สิ้นปีงบประมาณในเดือนหน้า

การส่งออกขยายตัวดี มูลค่าการส่งออกผ่านด่านศุลกากรในภาคเหนือมีมูลค่า 317.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 26.6 จากระยะเดียวกันปีก่อน ตามการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมทั้งเลนส์กล้องถ่ายรูป เครื่องตัดต่อวงจรไฟฟ้า อาหารแปรรูปและสิ่งทอที่ขยายตัวดีในตลาดจีนและยุโรป ขณะที่**การนำเข้า**มีมูลค่า 136.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.4 จากการนำเข้าวัตถุดิบและสินค้าขั้นกลาง ด้านการค้าชายแดน การส่งออกเร่งตัวต่อเนื่องร้อยละ 41.5 จากการส่งออกไปพม่า จีน และลาว ขณะที่การนำเข้าขยายตัวร้อยละ 10.8 ตามการนำเข้าถ่านหินลิกไนท์จากลาวเป็นสำคัญ

ภาคการผลิตหดตัวทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรม โดย**ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม**ปรับตัวลดลงจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 7.3 ตามการหดตัวของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่ชะลอต่อเนื่อง จากภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัวและคู่แข่งเพิ่มขึ้น และการผลิตเครื่องดื่มลดลงร้อยละ 9.6 ผลกระทบจากภาวน้ำท่วมและสินค้าคงคลังอยู่ในระดับสูง ขณะที่อุตสาหกรรมผลิตอาหารหมวดการแปรรูปผักและผลไม้ขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง ด้านการเกษตร **ปริมาณผลผลิต**เพิ่มขึ้นตามผลผลิตลำไยเป็นสำคัญ แต่**ราคาพืชผลหลัก**หดตัวจาก

ระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 16.8 จากราคาลำไยและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ผลผลิตออกสู่ตลาดเพิ่มมากขึ้น ขณะที่ราคาข้าวเปลือกเจ้าหน้าปีและนาปรังยังสูงขึ้นต่อเนื่อง ส่งผลให้**รายได้เกษตรกรโดยรวม**ลดลงร้อยละ 10.3 ด้าน**การท่องเที่ยว**ปรับตัวดีขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อน จากการจัดโปรโมชั่นด้านราคาของธุรกิจเอกชนอย่างต่อเนื่อง กอปรกับอยู่ในช่วงปิดเทอมของกลุ่มยุโรป นักท่องเที่ยวต่างชาติกลุ่มครอบครัวเดินทางมาท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น **ส่วนดัชนีการค้า**ขยายตัวใกล้เคียงกับเดือนก่อนร้อยละ 2.4 จากหมวดค้าส่งและค้าปลีก ในขณะที่หมวดยานยนต์ชะลอตัวลงจากการรอมมาตรการภาครัฐในการคืนภาษีรถคันแรก

เสถียรภาพในประเทศ แรงกดดันด้านราคายังสูงขึ้นต่อเนื่อง โดย**อัตราเงินเฟ้อทั่วไป**เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนมาอยู่ที่ร้อยละ 5.73 ตามการปรับเพิ่มขึ้นของราคาหมวดอาหารและเครื่องดื่ม เช่นเดียวกับ**อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน**ปรับเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้ามาอยู่ที่ร้อยละ 4.04

การว่างงานเดือนกรกฎาคม 2554 อัตราการว่างงานอยู่ในระดับต่ำที่ร้อยละ 0.5 จากการจ้างงานภาคเกษตรเพิ่มขึ้นมาก โดยจำนวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมเดือนสิงหาคม 2554 เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.7 จากระยะเดียวกันปีก่อน ประกอบด้วยผู้ประกันตนตามมาตรา 33 (ภาคบังคับ) และมาตรา 39 (ภาคสมัครใจ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.2 และร้อยละ 13.6 ตามลำดับ

เงินฝากของสาขานาการพาณิชย์ ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2554 มีจำนวน 434,110 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 10.1 จากการออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆ เพื่อระดมเงินฝากประจำที่ให้อัตราผลตอบแทนสูงใจ ด้าน**เงินให้สินเชื่อ**มีจำนวน 369,380 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 13.1 จากการเพิ่มขึ้นของเงินให้สินเชื่อกับธุรกิจผลิตและแปรรูปการเกษตร อพาร์ทเมนท์ การจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า และการเช่าซื้อรถยนต์ สำหรับสัดส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินฝากอยู่ที่ร้อยละ 85.1 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 82.8 จากระยะเดียวกันของปีก่อน

ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ

3 ตุลาคม 2554

ข้อมูลเพิ่มเติม : ชรินทร์ เพชรไทย

โทร. 0-5393-1157

e-mail : Chaninp@bot.or.th